

โดดเด่นอย่างเป็นทางการเป็นธรรมชาติ: Apacer AH135

แฟลชไดรฟ์รุ่นใหม่ ดีไซน์สุดเก๋ เปิดตัวแล้ววันนี้



ผู้คนส่วนใหญ่มักจะถวิลหาความวางใจได้ในชีวิตที่วุ่นวายของโลกทุกวันนี้ Apacer จึงได้ออกแบบดีไซน์แฟลชไดรฟ์ล่าสุดที่จะนำเอาความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ ด้วยการเปิดตัว AH135 ที่นำเอาดีไซน์ภาพของต้นไม้มาประกอบกันอย่างมีสไตล์ สอดรับกับสำนึกในการรักษาสິงแวดล้อม ด้วยขนาดที่เล็กกว่าดอกกุญแจบ้าน AH135 นั้นมาพร้อมกับพีเจอาร์ advanced COB และพื้นผิวชิ้นงานแบบเมทัลลิก นอกจากนี้ยังผ่านมาตรฐาน Grade 7 ของ IEC 60529 (IPX7) ซึ่งทำให้มันเป็นแฟลชไดรฟ์ที่สามารถกันน้ำได้ ซึ่งจะทำให้เป็นเทคโนโลยีที่มีความสมดุลระหว่างสมรรถนะ เทคโนโลยี และธรรมชาติ



AH135 นั้นใช้ลายภาพต้นไม้เคล้าคลอกกับสายลม แสดงความแข็งแรงของพื้นผิวแบบเมทัลลิก ที่ดูมั่นคง และพร้อมไหว โดยสื่อจากริ้วของใบไม้ที่มีชีวิตชีวา ตลอดจนแสงแดดที่ส่องแสงผ่านยอดไม้และหล่อเงาบนพื้นดิน “เราพยายามที่จะใช้ภาพง่าย ๆ ในการแสดงความสวยงามของต้นไม้” Grace Lo รองประธานกรรมการของ Apacer Commodity Business unit นอกจากนี้เขายังได้กล่าวอีกว่า นอกจากดีไซน์ที่เล็กกระทัดรัด ผู้ใช้จะได้จินตนาการถึงสีสันความงามของสายลมที่แผ่ผ่านต้นไม้ และรูปลักษณะของใบไม้ไหว



AH135 นั้นทำมาจากวัสดุ Zinc Alloy ซึ่งทำให้สื่อถึงดีไซน์แบบบูทิก และสื่อถึงความหนักแน่นมีคุณภาพ นอกจากดีไซน์แห่งความสุนทรีย์ AH135 ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถคล้องไว้กับพวงกุญแจหรือสร้อยข้อมือได้ง่าย อีกทั้งยังออกแบบมาให้สามารถจับถือได้ด้วยมือได้อย่างง่ายดาย ทำให้ดึงเข้าออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

AH135 ได้ผ่านมาตรฐาน IEC 60529 IPX7 ที่รับรองโดย International Electrotechnical Commission (IEC) ซึ่งเทียบเท่าได้กับมาตรฐานของญี่ปุ่น JIS Grade 7 นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทนกับแรงกระแทกและกันฝุ่นละออง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถป้องกันไฟล์สำคัญในไดรฟ์ได้ AH135 มีขนาดตั้งแต่ 4GB ไปจนถึง 32GB ให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลาย กจากนี้ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบ

ปฏิบัติการ Windows 7 และมาพร้อมกับซอฟต์แวร์บีบอัดไฟล์ ACE ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มความเร็วได้ถึง 500%



เกี่ยวกับ Apacer

Apacer เทคโนโลยีอิงค์เสนอที่หลากหลายของอุตสาหกรรม SSD, สินค้าอุปโภคบริโภคดิจิทัลและโมดูลหน่วยความจำ ร่วมกับ R & D ออกแบบของพนักงาน, การผลิต, การตลาดและจุดแข็งของมันได้กลายเป็นผู้ผลิตระดับโลกชั้นนำในอุตสาหกรรม นับตั้งแต่ก่อตั้ง Apacer ได้ดำเนินการตามสัญญาที่จะ “เข้าถึงที่ดีที่สุด” ในการผลิตที่เชื่อถือได้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม Apacer supplies ลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้โมดูลหน่วยความจำที่มีมูลค่าสูงและหน่วยความจำแฟลชผ่านทางเครือข่ายการตลาดที่ทอดยาวข้ามจัดจำหน่ายทั่วโลกสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตสินค้าและผู้บริโภคขายย่อย Apacer ให้นวัตกรรมรัฐ-of-the-Art ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลในการจัดเก็บบันทึกและแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลที่สำคัญในการทำงานของพวกเขาและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเขา